

Hội thảo Quản trị Tài sản Trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu

Ngày 24/5/2024, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo "Quản trị tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu". Hội thảo nhằm nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ và tăng cường hỗ trợ hoạt động quản trị tài sản trí tuệ cho các thành viên thuộc Mạng lưới các Trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.



TS. Trần Lê Hồng phát biểu tại Hội thảo

Với sự tham dự của TS. Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng, Cục Sở hữu Trí tuệ, TS. Trần Nhật Tân - Phó hiệu trưởng Đại học Duy Tân và các đại biểu, chuyên gia đến từ nhiều đơn vị như Trường Đại học Phenikaa, BK Holdings, Công ty TNHH Luật T&G,... hội thảo đã tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng liên quan đến quản trị tài sản trí tuệ trong các cơ sở nghiên cứu.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Trần Lê Hồng cho biết: *"Hoạt động của mạng lưới TISC là một hành trình dài mà không phải chỉ là một điểm đến. Chúng ta đều hướng tới mong muốn ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn, thiết thực hơn để tạo ra thêm nhiều tài sản trí tuệ và thương mại tài sản đó để có thể đóng góp*

cho sự phát triển của từng cơ sở cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Chính vì vậy, trong hệ thống mạng lưới TISC của những trung tâm hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chúng tôi luôn mong muốn có sự trao đổi, chia sẻ giữa các thành viên và với những chuyên gia ở bên ngoài mạng lưới để chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức, giúp cho hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ một cách thành công hơn nữa ở mỗi cơ sở.

Đại học Duy Tân là một trong những thành viên tích cực của mạng lưới và đồng thời cũng là một trong những trường đại học có nhiều thành công và sự phát triển nhanh chóng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và đặc biệt là các hoạt động biến các tài sản trí tuệ trở thành những sản phẩm, đối tượng để đưa ra thị trường. Bởi vậy, hội thảo được tổ chức tại Đại học Duy Tân ngày hôm nay thực sự là một cơ hội tuyệt vời để các đại biểu, các chuyên gia đến từ nhiều cơ sở trong mạng lưới cùng chia sẻ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau để cùng nhau phát triển hơn nữa.”



*TS. Lê Văn Chung - Giám đốc Trung tâm Mô hình hóa & Mô phỏng
trình bày hành trình thương mại hóa tài sản trí tuệ của Đại học Duy Tân*

Xuyên suốt hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã cùng chia sẻ và thảo luận nhiều chuyên đề quan trọng, bao gồm:

- "Kinh nghiệm xây dựng và triển khai Quy chế quản trị tài sản trí tuệ - Hiện thực hóa tiềm năng của Trường ĐH Phenikaa" của PGS.TS. Vũ Ngọc Hải - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Đổi mới Sáng tạo, Trường Đại học Phenikaa;

- "Từ ý tưởng đến thị trường: Hành trình thương mại hóa tài sản trí tuệ" của TS. Lê Văn Chung - Giám đốc Trung tâm Mô hình hóa & Mô phỏng, Trường Khoa học Máy tính - Đại học Duy Tân

- "Kinh nghiệm xây dựng phương án thương mại hóa, phân chia lợi nhuận và những chính sách khuyến khích phi tài chính khác của BK Holdings" của TS. Hứa Thùy Trang - Giám đốc Ban Hợp tác Doanh nghiệp, BK Holdings;

- ...

Thông qua các bài trình bày và thảo luận, hội thảo đã cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp các trường đại học, viện nghiên cứu nâng cao năng lực, xây dựng chiến lược hiệu quả trong quản trị và thương mại hóa **tài sản trí tuệ**. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo và đổi mới của các cơ sở nghiên cứu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(Truyền Thông)